



# ข่าว เศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0-2628-2847 โทรสาร 0-2628-2846 www.nesdb.go.th e-mail : pr@nesdb.go.th

## เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2560 ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญได้แก่ การจ้างงาน รายได้และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น เด็กไทยมีระดับไอคิวและอีคิวดีขึ้นและคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น การเกิดอุบัติเหตุลดลง อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ต้องติดตาม ได้แก่ การว่างงานในกลุ่มแรงงานใหม่ การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ คนไทยมีแนวโน้มป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น การสูบบุหรี่หรือเล่นทรอนิกส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน การเร่งแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ รวมทั้ง การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในโลกดิจิทัล โดยมีสาระดังนี้

### การจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้น ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น

ไตรมาสสองปี 2560 การจ้างงานเพิ่มขึ้นครั้งแรกในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 0.4 ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย น้ำในเขื่อนเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรในช่วงไตรมาสแรกที่ดีขึ้นจูงใจให้เกษตรกรขยายกิจกรรมการเกษตร สำหรับการจ้างงานภาคนอกเกษตรลดลงในสาขาอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และโรงแรมและภัตตาคาร เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวช้าและการจ้างงานมักจะเกิดขึ้นหลังการลงทุนขยายตัวประมาณ 2-3 ไตรมาส ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังใช้หลักการบริหารจัดการแรงงานที่มีอยู่ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และการให้บริการ อัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 1.2 โดยที่ผู้ว่างงานไม่เคยทำงานมาก่อนเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 24.1 เนื่องจากเป็นช่วงจบการศึกษาและแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งประมาณร้อยละ 39 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยปกติแรงงานกลุ่มนี้จะว่างงานสูงในช่วงไตรมาสที่สอง-ไตรมาสที่สามและจะลดลงในไตรมาสที่สี่ของทุกๆ ปี ส่วนค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนที่ไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 โดยเพิ่มทั้งภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 1.2 และ 0.9 รวมทั้งผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3

ประเด็นด้านแรงงานที่ควรติดตามและให้ความสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ได้แก่

(1) ผลกระทบการจ้างงานและรายได้เกษตรกรจากแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรอ่อนตัวลง และปัญหาอุทกภัย ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 เกษตรกรมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่อ่อนตัวลง โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ราคาสินค้าเกษตรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.2 และมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่องในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ ตามราคายางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน ขณะที่ราคาข้าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมและกันยายน อาจเกิดพายุที่มีโอกาสเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตอนบน และจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ซึ่งในเดือนดังกล่าวเป็นช่วงเพาะปลูกข้าวนาปี อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการทำเกษตรและการจ้างงานภาคเกษตรได้ รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้อนุมัติงบประมาณในวงเงิน 1,685 ล้านบาท ครุว์เรือขนส่ง 3,000 บาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 12 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ และสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ

ประกันภัยข้าวนาปีกับ ธกส. ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับความคุ้มครองไร่ละ 1,260 บาท รวมถึงการให้กู้ปลอดดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือนสำหรับการใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่

(2) การเร่งพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและยกระดับผลิตภาพแรงงาน ในไตรมาสสองปี 2560 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2 หลังจากหดตัวต่อเนื่องในระยะ 3 ไตรมาสที่ผ่านมา เป็นสัญญาณที่ดีต่อการจ้างงานใหม่ อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการแรงงานภายในองค์กร การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและบริการ อาจมีผลทำให้รูปแบบและความต้องการจ้างงานเปลี่ยนไป อาทิ การจ้างงานแบบสัญญาจ้างมีระยะเวลา ความต้องการแรงงานที่สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ (Multi-Skill)

ภาครัฐได้มีการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่เน้นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานในสถานประกอบการจริง อีกทั้งโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เช่น โครงการ Excellent Model School ความร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้ในการจัดการศึกษาวิชาชีพทวิภาคีร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาแรงงานใหม่และยกระดับฝีมือลูกจ้างร่วมกับสถานประกอบการ เช่น บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงแรมในเครือเซ็นทารา หรือบริษัทสยามไดกิน เป็นต้น เพื่อให้มีฝีมือรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปและซับซ้อนมากขึ้น

(3) การติดตามการบังคับใช้กฎระเบียบและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และกฎระเบียบ มีสาระสำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีความทันสมัย ครอบคลุมและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราโทษในความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก เพื่อให้เกิดการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับแก้ในส่วนของการให้นายจ้างประกาศระเบียบการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไว้ ณ สถานประกอบการ และการปรับแก้กฎกระทรวงในส่วนการเพิ่มวงเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลของนายจ้างในกรณีที่ถูกจ้างรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองลูกจ้างให้สูงขึ้นและลดระดับความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสสองปี 2560 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 14.9 โดยผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.1 และยังคงเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 โดยพบมากในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมทั้งโรคซึ่มเศร้างผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สามารถป้องกันโดยการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาโรคซึ่มเศร้างให้กับประชาชน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ตลอดจนได้รับความเข้าใจจากคนในครอบครัวและชุมชน

เด็กไทยมีระดับไอคิวเฉลี่ยสูงขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่ามาตรฐานสากล ขณะที่อีคิวอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากผลการศึกษาสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในเด็กไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2559 ของกรมสุขภาพจิต พบว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีระดับ IQ เฉลี่ยเท่ากับ 98.23 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 94.58 ในปี 2554 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ยังคงต่ำกว่าค่ามาตรฐานสากล

(IQ = 100) และยังมี ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มที่มีระดับสติปัญญาสูงกับกลุ่มที่มีระดับสติปัญญาต่ำ ส่วนความฉลาดทางด้านอารมณ์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ การเลี้ยงดูเอาใจใส่ของพ่อแม่ ผู้ปกครองมีผลอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้าพัฒนามากที่สุด การเลือกของเล่นให้เด็กได้คิดอย่างสร้างสรรค์ การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง การส่งเสริมให้เด็กเล่นดนตรี ก็เป็นวิธีการฝึกสมองที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัย และจะช่วยให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความสำเร็จในชีวิต

**คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ** จากข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พบว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 73.28 ปี ในปี 2552 เป็น 75.4 ปี ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่า อายุคาดเฉลี่ยของภาวะสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) มีค่าต่ำกว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต แต่จะมีช่วงเวลาที่ต้องอยู่อย่างเจ็บป่วยหรือพิการ และจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงชีวิต

**ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยังคงเพิ่มขึ้น** แต่ยังคงเฝ้าระวังบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในไตรมาสสองปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมูลค่า 35,097 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.0 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่ยังมีมูลค่า 14,878 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.8 ทั้งนี้ จำนวนนักดื่มยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังต้องเฝ้าระวังบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากยังสามารถหาซื้อได้อย่างแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต ทั้งที่มีการห้ามนำเข้ามาในประเทศตั้งแต่ปี 2557 และจากผลสำรวจของกรมควบคุมโรคพบว่า เยาวชนอายุ 13-15 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 3.3 โดยเพศชายมีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 4.7 และเพศหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ และอาจเป็นจุดตั้งต้นในการเสพติดบุหรี่หรือสารเสพติดประเภทอื่นๆ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

**สถานการณ์อาชญากรรมและยาเสพติดดีขึ้น** คดีอาญารวม ยาเสพติดลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 1.8 และ 4.2 ขณะที่คดีชีวิตร่างกายและเพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 และ 6.5 ตามลำดับ ดังนั้น การป้องกันและลดอาชญากรรมควรมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ มีการลงโทษผู้กระทำผิดในลักษณะคดีประเภทเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน มีการนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คนในสังคมมีความเกรงกลัวต่อกฎหมายและบทลงโทษเป็นสำคัญ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังให้หลุดพ้นวงจรการกระทำผิดกฎหมายด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต การให้โอกาสในชีวิตใหม่ด้วยการให้ความรู้พื้นฐานด้านอาชีพ การศึกษา การเตรียมคนให้มีคุณค่าคืนสู่สังคม อาทิ โครงการสานพลังประชารัฐ บ้านกึ่งวิถี “บ้านเธอ” โดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน ที่นำผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษหญิงมาฝึกอาชีพ สร้างงาน ให้ที่พัก สามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้หลังพ้นโทษ

**การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง** ในไตรมาสสองปี 2560 อุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 11.3 มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 10.9 และ 16.2 มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 40 ทั้งนี้ มีประเด็นที่สังคมควรให้ความสำคัญ ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลฉุกเฉิน

รถกู้ชีพ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรับนำส่งผู้ป่วยทำให้ต้องขับรถด้วยความเร็ว การตัดแปลงรถตู้มาเป็นรถพยาบาลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนไม่หลบหรือเปิดทางให้รถฉุกเฉิน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้มีการจัดอบรมความปลอดภัยพิเศษเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในการขับซึ่และต้องขึ้นทะเบียนตามระบบทั้งตัวรถและตัวบุคคล พร้อมผลักดันการออกใบขับซึ่เฉพาะตามประเภทรถฉุกเฉิน นำร่องโครงการติดตั้งเครื่อง GPS ที่ส่งสัญญาณเตือนผู้ขับซึ่หากมีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกของประชาชนถึงความสำคัญ ของรถพยาบาลฉุกเฉินหากกรณีต้องฝ่าฝืนสัญญาณไฟ หรือใช้ทางพิเศษ พร้อมรณรงค์เปิดทางและชะลอความเร็วภายใต้ชื่อ “รถคันนี้มีน้ำใจ หลีกทางให้รถพยาบาล”

**ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์อย่างจริงจัง เพื่อปกป้องคุ้มครองคนไทยและคนต่างชาตินในไทยเป็นสำคัญ** โดยรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ที่มีการบูรณาการการทำงาน ของทุกหน่วยงานอย่างครอบคลุมทุกมิติ มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมและให้ส่วนราชการเร่งรัด การดำเนินงานให้มีผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผลการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการค้ำ มนุษย์ ติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญและคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือ ในรูปแบบประชารัฐเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์

**เปิดพื้นที่การเรียนรู้: การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ กับ “โรงเรียนมีชัยพัฒนา”**  
โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวอย่างหนึ่งของโรงเรียนทางเลือกที่จัดการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในชนบทที่มีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข เน้นทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เป้าหมายโรงเรียนมุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่ง ของชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างคนดีและซื่อสัตย์ ที่นึกถึงคนอื่น รู้จักแบ่งปัน และตั้งใจค้นคว้าหาความรู้ และเป็น บุคลากรที่มีคุณค่าของสังคม มากกว่าการสร้างคนเก่งเพียงอย่างเดียว

#### **บทความเรื่อง “ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560: เครื่องมือวัดความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด”**

- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับโอนภารกิจ การจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index- HAI) จากสำนักงานโครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย และได้เริ่มจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 เป็นครั้งแรก และดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 เป็นครั้งที่ 2 สศช. ได้ทบทวนดัชนี โดยดัชนี HAI ปี 2560 ยังคงยึด กรอบและมีดัชนีย่อยเหมือนเดิม แต่ตัวชี้วัดในแต่ละด้านให้มี 4 ตัวเท่ากัน มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 32 ตัวชี้วัด ซึ่งจะ ทำให้ค่าคะแนนสามารถเปรียบเทียบกันได้

- ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 เป็นดัชนีรวม (composite index) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การจัดยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ยึดกรอบแนวคิดการพัฒนาคนที่ครอบคลุมการมี สุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ เข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งจากกรอบแนวคิด ดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบกำหนดองค์ประกอบของดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 ประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อย คือ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านการศึกษา (3) ด้านชีวิตการงาน (4) ด้านรายได้ (5) ด้านที่อยู่อาศัยและ

สภาพแวดล้อม (6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน (7) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และ (8) ด้านการมีส่วนร่วม โดยดัชนีย่อยในแต่ละด้าน มี 4 ตัวชี้วัดเท่าๆ กัน รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัด (77 จังหวัด) โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในปี 2559 (จำนวน 21 ตัวชี้วัด) และเป็นข้อมูลในปี 2558 จำนวน 11 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- ผลการประเมินด้วยดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 พบว่า

(1) ในภาพรวมของประเทศ การพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด แต่ด้านการศึกษาก้าวหน้าน้อยที่สุด ปี 2560 มีค่าดัชนี HAI = 0.5966 โดยการพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเท่ากับ 0.8208 รองลงมาคือ ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ด้านชีวิตการทำงาน ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านรายได้ และด้านการมีส่วนร่วม ตามลำดับ ส่วนด้านการศึกษาที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.4790

(2) ในระดับภาค ภาคกลางมีความก้าวหน้ามากที่สุด ส่วนภาคใต้มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด โดยภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) มีค่าดัชนี HAI = 0.6111 เนื่องจากมีการพัฒนาใน 5 ด้านมากกว่าภาคอื่นๆ คือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการทำงาน ด้านรายได้ และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร แต่ด้านการมีส่วนร่วมและด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมกลับมีการพัฒนาน้อยกว่าทุกภาค ส่วนภาคที่มีการพัฒนาคนรองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ ซึ่งภาคใต้มีดัชนี HAI น้อยที่สุด คือ 0.5598 โดยมีการพัฒนาด้านชีวิตการทำงานและด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนน้อยที่สุด สำหรับดัชนีย่อย พบว่า ทุกภาคมีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมากที่สุด ภาคกลางมีความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีความก้าวหน้าด้านศึกษาน้อยที่สุด สำหรับกรุงเทพมหานครมีความก้าวหน้ามากกว่าภาคอื่นโดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านชีวิตการทำงาน ด้านรายได้ และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร แต่ยังมีปัญหาด้านการมีส่วนร่วม

(3) 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากที่สุด คือ ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา ลำพูน นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ โดยทั้ง 5 จังหวัดมีความก้าวหน้าในด้านชีวิตการทำงาน ด้านที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ค่อนข้างสูงมีค่าดัชนีเกินกว่า 0.6 สำหรับด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน มีความก้าวหน้าในระดับปานกลางจนถึงค่อนข้างสูงมีค่าดัชนีเกินกว่า 0.5 ขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมมีความก้าวหน้าน้อยมาก ค่าดัชนีต่ำกว่า 0.3 โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ยกเว้นจังหวัดลำพูนมีความก้าวหน้ามากที่สุดและอยู่ลำดับที่ 1 ของประเทศ

(4) 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนน้อยที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ชัยนาท ปัตตานี และสระแก้ว ตามลำดับ โดยทั้ง 5 จังหวัดมีความก้าวหน้าในด้านการศึกษาและด้านรายได้น้อยมาก มีค่าดัชนีด้านการศึกษาอยู่ระหว่าง 0.1190–0.3303 (ค่าเฉลี่ยประเทศ = 0.4790) และค่าดัชนีด้านรายได้ อยู่ระหว่าง 0.2760–0.4323 (ค่าเฉลี่ยประเทศ = 0.5463)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4 กันยายน 2560

## ตัวชี้วัดภาวะสังคม

องค์ประกอบหลัก	2558	2559	2558				2559				2560	
	ทั้งปี	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>1. การมีงานทำ<sup>1/</sup></b>												
กำลังแรงงาน (พันคน)	38,548	38,266	38,279	38,404	38,811	38,767	38,312	38,160	38,683	37,911	38,216	38,267
%YOY	-0.07	-0.73	-0.45	-0.10	-0.11	0.38	0.09	-0.64	-0.22	-2.15	-0.25	0.28
การมีงานทำ (พันคน)	38,016	37,693	37,612	37,752	38,330	38,371	37,684	37,394	38,263	37,430	37,443	37,538
%YOY	-0.16	-0.85	-0.53	-0.17	-0.24	0.28	0.19	-0.95	-0.18	-2.45	0.64	0.39
ผู้ว่างงาน (พันคน)	341	378	361	336	356	301	370	411	363	366	463	465
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)	0.88	0.99	0.94	0.88	0.92	0.80	0.97	1.08	0.94	0.97	1.21	1.22
การทำงานต่ำระดับ (พันคน)	272	275	281	277	251	281	292	352	217	237	356	350
<b>2. สุขภาพและการเจ็บป่วย</b>												
<b>จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง (ราย)<sup>2/</sup></b>												
- ทัด	1,015 (-14.3)	1,688 (66.3)	224	236	276	279	221	271	466	730	367	295
- ใช้กาฬหลังแอ่น	2 (78.6)	17 (-32.0)	4	6	9	6	6	5	4	2	5	5
- ไข้สมองอักเสบ	632 (6.4)	772 (22.1)	164	144	178	146	179	187	231	175	259	143
- อหิวาตกโรค	108 (800.0)	51 (-52.7)	2	2	4	100	41	2	7	1	2	2
- มือ เท้า และปาก	41,392 (-37.1)	79,910 (93.1)	9,217	7,771	14,594	9,810	10,066	19,012	39,589	11,243	11,450	19,958
- บิด	7,042 (-13.1)	6,726 (-4.4)	1,804	1,956	1,774	1,508	1,820	1,841	1,887	1,178	1,329	1,410
- ปอดอักเสบ	216,959 (8.0)	245,211 (13.1)	56,556	42,176	57,754	60,473	65,661	45,244	72,851	61,455	63,869	53,578
- ฉีหนู	2,151 (-49.4)	2,295 (6.7)	283	393	723	752	446	401	671	777	573	592
- ไข้เลือดออก	144,952 (53.6)	63,931 (-53.6)	7,538	24,409	60,768	52,237	14,840	7,874	25,744	15,473	8,203	7,732
- ไข้หวัดใหญ่	77,926 (52.1)	169,362 (117.3)	24,206	10,840	18,397	24,483	43,634	14,135	58,535	53,058	19,742	18,518
- พิษสุนัขบ้า	5 (-16.6)	13 (-160)	1	1	2	1	4	2	5	2	0	3
<b>อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญต่อประชากร 100,000 คน</b>												
- ความดันโลหิตสูง	12.1 (10.8)	n.a.	ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส									
- หัวใจขาดเลือด	29.9 (7.5)	n.a.										
- หลอดเลือดสมอง	43.3 (11.9)	n.a.										
- เบาหวาน	19.4 (10.9)	n.a.										
- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด	113.7 (5.5)	n.a.										
<b>3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>												
- ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางบก (ราย)	6,271	8,259	1,629	1,542	1,356	1,850	2,275	1,838	1,797	2,457	2,304	2,111
- คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (คดี)	25,602	20,218	6,020	6,531	5,901	6,681	6,415	6,140	5,606	5,106	5,120	5,032
- คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน (คดี)	48,770	38,964	10,885	12,690	12,960	11,792	18,796	16,792	18,402	17,543	15,167	14,102
- คดียาเสพติด (ราย)	279,266	270,595	82,998	66,667	64,632	64,900	65,493	61,029	70,330	77,880	77,627	61,399
<b>4. การคุ้มครองผู้บริโภค<sup>3/</sup></b>												
<b>4.1 จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย)</b>												
- กรณีสัญญา/ อสังหาริมทรัพย์	2,8875	2,637	632	753	742	748	727	795	509	606	548	1,380
- กรณีสินค้าและบริการทั่วไป	2,552	2,010	572	726	614	640	704	559	387	360	618	472
- กรณีโฆษณา	1,119	1,628	260	272	253	334	457	373	298	500	432	827
- กรณีกฎหมาย	6	37	4	1	1	0	25	12	0	0	0	0
- กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง	566	1,097	54	159	177	176	120	244	550	183	103	128
<b>4.2 การให้คำปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย)</b>	<b>49,708</b>	<b>47,329</b>	<b>12,293</b>	<b>12,300</b>	<b>12,865</b>	<b>12,250</b>	<b>11,666</b>	<b>10,555</b>	<b>12,438</b>	<b>12,670</b>	<b>12,071</b>	<b>12,681</b>

ที่มา: 1/ รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2/ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
3/ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี



# ข่าว เศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0-2628-2847 โทรสาร 0-2628-2846 www.nesdb.go.th e-mail : pr@nesdb.go.th

## Thailand's Social Development in Q2/2017

The Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) released the official report on Thailand's social development in the second quarter of 2017. The key social highlights included in this quarter are increases in employment, income and labour productivity, improved EQ and IQ levels among Thai children, longevity and mortality improvement, improvement in overall safety in life and property of citizens, and declined rates of accident. Nevertheless, there are still some concerning issues which need to be closely monitored, including unemployment among new graduates, sickness from diseases under surveillance and the flu situation, increases in patients diagnosed and deceased from Non-Communicable Diseases (NCDs), electronics cigarette smoking among youth and children, the urgent need to tackle human trafficking issue, as well as consumer protection system development in the digital era. The details of these key social situations are elaborated as follows:

### **Overall employment increased, with higher wages and increased labor productivity.**

In this second quarter of 2017, the overall employment rose for the first time in past 4 quarters by 0.4 percent, with 6.3 percent increases in the agricultural sector. Contributing factors include favorable weather conditions, back-to-normal water level in dams and rises in agricultural products which incentivized farmers to expand their agricultural activities. On the contrary, employment in the non-agricultural sector declined, especially in the manufacturing, construction, and hotel and restaurant sectors, due to relatively slowly business expansions and the fact that employment usually starts once such expansions take place approximately 2-3 quarters after. Furthermore, the majority of business operators were reported to try to utilize their existing manpower, while some have employed some advanced technologies in their productions, constructions and services. These have led to a slight 1.2 increase in the unemployment rate, with a drastic spike of 24.1 percent among those who have never been employed before as it was the graduation season and a large influx of new graduates entering the labour market. It is believed that out of such high number of unemployment, 39 percent were those with university degrees. This was considered to be a normal reoccurrence as this group of working age population usually has a high rate of unemployment in quarters 2-3 each year and it usually starts declining as quarter 4 approaches. The real wage (excluding overtime pay and other benefits) slightly increased by 0.1 percent, comprising of a 1.2 percent rise in the agricultural sector and a 0.9 percent rise in the non-agricultural sector. The total labour productivity increased by 3.3 percent.

There are still some key concerning labour related issues that need to be closely followed-up in the next 6 months of 2017, including:

(1) **Impacts on employment and income in the agricultural sector from weakening agricultural product prices and floods:** in the last 2 quarters of this year, farmers tend to be affected by the anticipated weakening agricultural product prices, which have been reported to already decline on an average of 4.2 percent in May-June and will consistently decline further in quarters 3 and 4 this year, following the downward prices of rubber, maize and sugarcane. However, the price of rice is expected to be on the upward trend, following the global rice price. Additionally, the Meteorological Department has already issued an advisory warning, following its forecast of anticipated tropical storms which would cause heavy rains in many areas during August-September this year. During such months are usually the cultivating season of wet season rice, thereby affecting some related agricultural activities and employment. The government launched a number of measures aimed to relieve impacts caused by the floods during July and August, including the approval of budget allocation of 1,685 million Baht to provide 3,000 Baht financial assistance per family to the affected farmers, the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives' extended debt repayment period to another 12 more months without any additional interest charged, and the Bank's insurance scheme to guarantee against damages done to participating rice farmers, with the financial coverage of 1,260 Baht per Rai, and 6 month interest free loans to participating rice farmers to cover related expenses required for the next cultivation.

(2) **The urgent need to accelerate the skill development for Thai workers to have the right competency required by the labour market and to improve labour productivity:** the private sector's investment expanded by 3.2 percent in Q2/2017, following the consistent contractions for the previous 3 consecutive quarters. This could be interpreted as a positive signal for new employments. However, worker utilization and the employment of advanced technologies in companies' productions and services may result in changes in the forms and needs in employment, such as shorter working contracts and rising demands of workers with multi-skills.

Upon realizing the importance of correctly matching workers' skills with the labour market needs, the public sector has continuously been attempting to have the skills of new graduates improved and ready for the market through various programs, including the Dual Education system, an educational program that combines apprenticeships in a company and education at a vocational school in one course, the Pracharat (Public-Private Collaboration) project in the professional enhancement (such as Excellent Model School project), the collaboration with South Korea in dual degree education, the MOU signing initiated by the Ministry of Labour with related counterparts in skilled labour development, including Toyota



Motors Thailand, Centara hotel groups and Siam Diakin Co. Ltd., in order to equip workers with the set of skills needed for the new and more complex technology.

**(3) The follow-up on the enforcement of amended Labour Protection Act and its related regulations:** the recent amendment of the Labour Protection Act (No. 5) B.E. 2560 has made the Act and all its related rules and regulations regarding labour protection more up to date, inclusive, and impartial to all related parties. There are a number of key improvements of the Act, including, firstly, the enhancement of punishment for employing child labourers by increasing the penalty, aiming to help prevent, suppress and eliminate human trafficking problem more effectively; secondly, the amendment of the section relating to the requirement for employers to have a set of written rules and regulations regarding jobs and employment on announcement boards located in workplaces. Additionally, a regulation of the Ministry of Labour regarding increased capped amount of payment employers are required to pay for employees in the case that employees have to be admitted in hospitals has also been amended. Furthermore, the Cabinet, on 15<sup>th</sup> August 2017, has also endorsed in principle the amended Labour Protection Act (No. ...) B.E. ..., aimed to improve the protection standards of workers/employees and reduce social inequality while creating more opportunities for workers to get access to public services as mandated by the government's policies.

**The number of patients diagnosed with diseases under surveillance increased, especially influenza which had the number of its patients continuously increased.** The total number of patients under disease surveillance increased in Q2/2017 from Q2/2016 by 14.9 percent, with those diagnosed with influenza worryingly increased by 31.1 percent. Additionally, the Hand Foot and Mouth disease still needed to be closely monitored as the number of people diagnosed with such disease rose by 4.9 percent, which majorly found among children aged below 5 years old. Moreover, patients diagnosed with Depressive Disorder were also on the rise. However, this is preventable, simply by promoting more awareness, knowledge and understanding about the disorder to the general public, which makes it more pleasant for patients with such disorder to be able to live and blend in the society and get the support from their families and communities.

**Thai children's IQ (Intelligence Quotient) increased, but still comparatively lower than the international standard, while EQ in normal range.** Based on the recent survey of Thai children's IQ and EQ in 2016 by the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, the average IQ score for students at Prathom 1 (Grade 1) was 98.23, higher than the 2011's average of 94.58, which was considered to be in the normal range, but lower than that of the international score of 100. Furthermore, it was also found that IQ scores were noticeably inequitable between children with high IQ and children with low IQ. As for the EQ (Emotional

Quotient), according to the survey, the average EQ score was in the normal range. Parents have a significant influence on the development of children, especially in early childhood years which are when the frontal lobes of the brain, the parts that are associated with memory, abstract thinking, planning, and impulse control, are the most developed. Therefore, parents' roles in creative toy selections, reading for their children or letting their children play music instruments can help with brain development of children in their early childhood years. These will, thus, help children to grow up being able to think, act, learn, solve problems, live with others and be happy, the skill set needed to live happily and successfully.

**Thai people are having higher longevity, but more attention needs to be paid to NCDs.** According to the Institute for Population and Social Research, Mahidol University, it is found that life expectancy at birth of Thai people increased from 73.28 years old in 2009 to 75.4 years old in 2017. However, based on WHO's data, it shows that the Health Adjusted Life Expectancy (HALE) at birth of Thai people is comparatively lower than the life expectancy at birth, reflecting that Thai people do not have perfect health throughout their life cycles and there are some years of ill health (sickness or disability). Moreover, based on the information gathered from the Ministry of Public Health, it shows that the number of Thai people diagnosed with NCDs has been on the rise. Adopting healthy dietary practices, regular exercise and reduction in risky behaviors have been shown to help reduce the risk of NCDs and overall improvement in the quality of life throughout one's life cycle.

**Expenditure on alcohol and tobacco consumption decreased, but electronics cigarette consumption among youth and children needs to be closely monitored further.** Expenditure on consumption of alcoholic beverages in Q2/2017 was estimated at 35,097 million baht, a 1.0 percent decline from the same period last year. Likewise, expenditure on tobacco consumption was registered at 14,878 million baht, a 0.8 percent decline from the previous year. Nevertheless, the number of alcohol consumers has the tendency to be on the rise and more attention needs to be paid to electronics cigarette consumption among youth and children as they can be easily purchased online, despite the import ban since 2014. Additionally, based on the recent survey conducted by the Department of Disease Control, it shows that youth aged 13-15 years old have the highest electronics cigarette consumption rate of 3.3 percent, with 4.7 percent among males and 1.9 percent among females. It has not been scientifically proven yet of whether or not electronics cigarettes are safer than regular cigarettes and their effectiveness in helping smokers quit regular cigarettes. Furthermore, electronics cigarettes may serve as gateway drugs for young people to start smoking cigarettes and taking other drugs.

**Crime, narcotic and drug situation has improved.** Overall criminal cases, and drugs and narcotics related cases declined from the previous quarter by 1.8 percent and 4.2 percent, respectively. Meanwhile, crimes against life, bodily harm and sexual assaults, and crimes against property rose by 7.3 percent and 6.5 percent, respectively. Therefore, crime prevention and reduction should emphasize effective law enforcement. Offenders in the same type of case should be executed equally and promptly in order to create culture of lawfulness. Measures to help offenders break the cycle of offenses should also be imposed. This can be done by improving their quality of life, providing new life opportunities by giving them basic knowledge of the profession, education, and preparation for social reintegration. Success example includes the "SHE" project by the Public-Private Collaboration between the Ministry of Justice and the Social Health Enterprise that bring inmates and female prisoners to professional training in order to create works, income, and self-reliance.

**Number of road accidents has reduced.** During the second quarter of 2017, the number of road accidents dropped from the previous quarter by 11.3 percent. Number of deaths and casualties fell by 10.9 percent and 16.2 percent, respectively. The value of loss also fell by 40 percent. There are issues that society should focus on including accidents of ambulances or emergency rescuers which are caused by the rush to deliver patients, causing the driver to drive at high speed, modification of the ambulance vans that do not meet international standards, and road users who do not make ways for emergency vans. In order to eliminate loss to road users, patients and health personnel, special safety trainings have been provided to improve their driving skills and while both emergency vehicle and rescuers have to be registered in the system. In addition, driver's license specific for emergency vehicles should also be implemented along with GPS installation that alerts the driver when exceeding a speed limit. Campaigns to raise awareness of the importance of emergency ambulance in case of violating traffic lights or using express way should also be promoted as well as campaigns to encourage road users to slow down the speed and give way for ambulances.

**Thailand continues to resolve human trafficking issues in order to protect both Thais and foreigners in Thailand.** The government is integrating with all agencies to tackle the problem of human trafficking. The government, with the collaboration of civil society, has been emphasizing on concrete actions especially the prosecution of all state officials involved in human trafficking, following up the progress of cases that are currently in public interest, and developing the collaboration in form of "Pracharat" (Public-Private Collaboration) to work with all sectors in the prevention and suppression of human trafficking.

**Open Learning Area: An education for complete human development with "Mechai Pattana School"** Mechai Pattana School in Buriram province is one example of an alternative school that offers quality secondary education in rural areas under the happy

learning atmosphere, and emphasizing on life skills and career skills. The school aims to be a lifelong learning resource for everyone in the community and becomes part of the community to create good and honest members who are eager to learn and share knowledge to others, and become a valuable human resource in community instead of just being excellent only by each own self.

**Article: “Human Achievement Index 2017: A measure for assessing human development at provincial level”**

- The United Nations Development Programme (UNDP) passed on one of its mission, Human Achievement Index (HAI) to the Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB). NESDB has started developing HDI in 2015 for the first time and it continues to generate HAI in 2017 for the second time. NESDB has revised such index with HAI 2017 having the same methodology and sub-indicators. However, each dimension now consists of 4 indicators, making a total of 32 indicators which means that HAI values are comparable.

- HAI 2017 is a composite index that aims to assess progress in human development at the provincial level in Thailand which will help improve the formulation of provincial strategies and human development plan to ultimately improve their quality of life. The policy framework would covers better health, education, occupation, sufficient income, stable living condition, better environment, warm family relationship, safe neighborhood, convenient and safe transportation, accessible communication as well as political and social participation. Composition of HAI 2017 is based on such framework which covers 8 dimensions, namely (1) health (2) education (3) employment (4) income (5) housing and living environment (6) family and neighborhood life (7) transportation and communication and (8) participation. Each dimension consists of 4 indicators so there are a total of 32 sub-indicators to assess human development progress in 77 provinces. The majority of the data is from 2016 (21 indicators) and there are 11 indicators from 2015, the latest data available so far.

- Results from HAI in 2017 show that

(1) **Overall, human achievement in housing and living environment shows the highest progress while education is the lowest.** Thailand’s HAI value in 2017 is 0.5966. HAI value in housing and living environment is the highest with the score of 0.8208 followed by family and neighborhood life, employment, transportation and communication, income and participation, respectively. On the other hand, the value in education ranks the lowest with the score of 0.4790.

(2) **At regional level, the central region has the highest human achievement level while the southern region has the lowest.** The HAI value of the central region (except Bangkok) is 0.6111 due to relatively higher achievements then other regions in 5 dimensions;

health, education, employment, income, and transportation and communication. However, participation, and housing and living environment have the lower developments compared to other regions. 3 regions with lower human developments are the North, the Northern, and the South, respectively. The southern region has the lowest HAI value at 0.5598 with the lowest developments in employment, and family and neighborhood life dimensions. For sub-indicators, the results show that every region has the highest achievement in housing and living environment. The central region has the lowest development level in participation while the northern, northeastern, and southern regions have the lowest development level in education. On the other hand, Bangkok has higher levels of human developments than the rest of the country, especially education, employment, income, transportation and communication. However, participation level remains low.

**(3) 5 provinces with highest human achievement levels** are Phuket, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Lamphun, Nonthaburi and Bangkok, respectively. All 5 provinces show high achievements in employment, housing and living environment, and transportation and communication with HAI values higher than 0.6. For education, income, and family and neighbor life dimensions, the achievements are considered moderately to relatively high as each value is higher than 0.5. Meanwhile, participation level is quite low with the value lower than 0.3 especially in Phuket, Nonthaburi and Bangkok while Lamphun ranks No.1 for achievement level in participation compared to the rest of the country.

**(4) 5 provinces that have the least human achievement levels are** Mae Hong Son, Narathiwat, Chai Nat, Pattani and Sakaew, respectively. They have relatively low development levels in education and income with HAI value of education between 0.1190-0.3303 (the national average is 0.4790) and that of income between 0.2760-0.4323 (the national average is 0.5463).

Office of the National Economic and Social Development Board

4<sup>th</sup> September 2017

## Key Social Indicators

Components	2015	2016	2015				2016				2017	
	Year	Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>1. Employment<sup>1/</sup></b>												
Workforce (Thousands)	38,548	38,266	38,279	38,404	38,811	38,767	38,312	38,160	38,683	37,911	38,216	38,267
%YOY	-0.07	-0.73	-0.45	-0.10	-0.11	0.38	0.09	-0.64	-0.22	-2.15	-0.25	0.28
Employed person (Thousands)	38,016	37,693	37,612	37,752	38,330	38,371	37,684	37,394	38,263	37,430	37,443	37,538
%YOY	-0.16	-0.85	-0.53	-0.17	-0.24	0.28	0.19	-0.95	-0.18	-2.45	0.64	0.39
Unemployed person (Thousands)	341	378	361	336	356	301	370	411	363	366	463	465
Unemployment rate (%)	0.88	0.99	0.94	0.88	0.92	0.80	0.97	1.08	0.94	0.97	1.21	1.22
Underemployed person (Thousands)	272	275	281	277	251	281	292	352	217	237	356	350
<b>2. Health and illness</b>												
<b>Number of patients under disease surveillance (cases)<sup>2/</sup></b>												
- Measles	1,015 (-14.3)	1,688 (66.3)	224	236	276	279	221	271	466	730	367	295
- Meningococcal Meningitis	2 (78.6)	17 (-32.0)	4	6	9	6	6	5	4	2	5	5
- Japanese encephalitis	632 (6.4)	772 (22.1)	164	144	178	146	179	187	231	175	259	143
- Cholera	108 (800.0)	51 (-52.7)	2	2	4	100	41	2	7	1	2	2
- Hand, food and mouth	41,392 (-37.1)	79,910 (93.1)	9,217	7,771	14,594	9,810	10,066	19,012	39,589	11,243	11,450	19,958
- Dysentery	7,042 (-13.1)	6,726 (-4.4)	1,804	1,956	1,774	1,508	1,820	1,841	1,887	1,178	1,329	1,410
- Pneumonia	216,959 (8.0)	245,211 (13.1)	56,556	42,176	57,754	60,473	65,661	45,244	72,851	61,455	63,869	53,578
- Leptospirosis	2,151 (-49.4)	2,295 (6.7)	283	393	723	752	446	401	671	777	573	592
- Dengue fever	144,952 (53.6)	63,931 (-53.6)	7,538	24,409	60,768	52,237	14,840	7,874	25,744	15,473	8,203	7,732
- Influenza	77,926 (52.1)	169,362 (117.3)	24,206	10,840	18,397	24,483	43,634	14,135	58,535	53,058	19,742	18,518
- Rabies	5 (-16.6)	13 (-160)	1	1	2	1	4	2	5	2	0	3
<b>Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases</b>												
- High blood pressure	12.1 (10.8)	n.a.	No quarterly data available									
- Ischaemic heart disease	29.9 (7.5)	n.a.										
- Cerebrovascular disease	43.3 (11.9)	n.a.										
- Diabetes	19.4 (10.9)	n.a.										
- Cancer and tumors	113.7 (5.5)	n.a.										
<b>3. Social security</b>												
- Patients from road accidents (cases)	6,271	8,259	1,629	1,542	1,356	1,850	2,275	1,838	1,797	2,457	2,304	2,111
- Crime against person (cases)	25,602	20,218	6,020	6,531	5,901	6,681	6,415	6,140	5,606	5,106	5,120	5,032
- Property crimes (cases)	48,770	38,964	10,885	12,690	12,960	11,792	18,796	16,792	18,402	17,543	15,167	14,102
- Narcotics (cases)	279,266	270,595	82,998	66,667	64,632	64,900	65,493	61,029	70,330	77,880	77,627	61,399
<b>4. Consumer protection<sup>3/</sup></b>												
<b>4.1 Number of complaints (cases)</b>												
- Advertisement	2,8875	2,637	632	753	742	748	727	795	509	606	548	1,380
- Label	2,552	2,010	572	726	614	640	704	559	387	360	618	472
- Contract	1,119	1,628	260	272	253	334	457	373	298	500	432	827
- Law	6	37	4	1	1	0	25	12	0	0	0	0
- Direct sales and direct marketing	566	1,097	54	159	177	176	120	244	550	183	103	128
<b>4.2 Hot line 1166 (cases)</b>	49,708	47,329	12,293	12,300	12,865	12,250	11,666	10,555	12,438	12,670	12,071	12,681

Source: 1/ Labor force survey report, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology

2/ Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Health

3/ Office of the Consumer Protection Board, Office of the Prime Minister